

# Dân cư Denham Springs Sẽ Mời Tham dự Phiên họp Cộng đồng về Ngày Lễ Phục hồi Sau Thiên họa

Release Date: Tháng 6 14, 2017

BATON ROUGE, La. -- Cư dân Denham Springs sẽ mời bạn tham dự một phiên họp cộng đồng, nơi họ sẽ có cơ hội để biết về những điều họ cần nhìn nhận cho tương lai của cộng đồng. Những ý tưởng của họ sẽ được đưa vào kế hoạch phục hồi dài hạn tại thiên họa lễ lễ tế năm ngoài. Sự kiện này sẽ diễn ra từ 4:00 chiều đến 8:00 tối tại phòng thể dục (gym) của Trung tâm Denham Springs, 401 Hatchell Lane.

Tại đây, khách tham dự có thể tham khảo một số thông tin, mời bạn tham dự để biết cho một lễ kỷ niệm quy hoạch cộng đồng khác nhau. Mời bạn có một buổi họp để biết những điều các ý tưởng sẽ được thu thập. Khách tham dự có thể bình luận về những ý tưởng đó, góp ý kiến riêng của mình và tham gia vào các phiên thảo luận trực tiếp. Sẽ có bánh quy tráng miệng, cà phê và nước lọc.

Ông Gerard Landry, thị trưởng Denham Springs, đã phát biểu: "Sự tàn phá do lễ lễ tế gây ra đã không làm Denham Springs giảm sút, chúng ta đang sẵn sàng lên kế hoạch và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Cho dù mục đích của kế hoạch là mang lại nhiều cơ hội việc làm cho trẻ em và gia đình, lựa chọn nhà ở tốt hơn, cải thiện hệ thống giao thông vận tải, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, xây dựng hệ thống thoát nước tốt hơn, hoặc các giải pháp quản lý khác, đây là cơ hội để mọi người được góp ý kiến và chia sẻ tầm nhìn cá nhân của mình."

Phiên họp này là phiên họp đầu tiên trong ba phiên họp. Vào ngày 13 tháng 7, cư dân sẽ thảo luận các ý tưởng thu thập được từ phiên họp đầu tiên. Vào dịp kỷ niệm ngày 12 tháng 8 của trận lễ, ban tổ chức sẽ đưa ra một danh sách các dự án và mời mọi người có thể bỏ phiếu cho những dự án quan trọng nhất đối với mình.

Những ai không đến dự phiên họp ngày 15 tháng 6 sẽ có thể tham gia bằng cách trình bày ý tưởng của họ trên trang web [DenhamStrong.com](http://DenhamStrong.com) hoặc trang Facebook Denham Strong.



FEMA

Page 1 of 2

Các tổ chức tài trợ sẽ kiến này bao gồm: Thành phố Denham Springs, LA Spirit, Nhóm lãnh đạo Denham Strong, Chương trình Cho vay dành cho Doanh nghiệp Nhỏ thuộc Tổ chức Hỗ trợ phần Louisiana (Restore Louisiana Small Business Loan Program), Lực lượng Hỗ trợ phần Louisiana (Restore LA Task Force), Chương trình Trợ giúp Chủ nhà thuộc Tổ chức Hỗ trợ phần Louisiana (Restore Louisiana Homeowner Assistance Program), Ủy ban Hỗ trợ phần Thảm họa - Văn

phòng Phát triển Cộng đồng (Office of Community Development--Disaster Recovery Unit), Ủy ban Quy hoạch Vùng Thủ đô (Capital Region Planning Commission). Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang sẽ có mặt để trả lời các câu hỏi về báo chí và quản lý ứng phó.



**FEMA**

Page 2 of 2